
sþ. 399. Fyrirspurnir. [235. mál]
1. Til forsætisráðherra um töf ft gerð Norðurlandsáætlunar samgöngumálum.

Frá Lárusi .Jónssyni.

1. Hvað liður gerð Norðurlandsáætlunar í samgöngumálum?
2. Má búast við, að vegaþáttur áætlunarinnar verði tilbúinn fyrir árin 1974 og

1975, þegar Alþingi fær almenna vegáætlun til meðferðar á næstunni?
3. Hvað hefur tafið gerð Norðurlandsáætlunar i samgöngumálum?

ll. Til forsætisráðherra um lánveitingar úr Byggðasjóði.

Frá Stefáni Gunnlaugssyni.

1. Hver er heildarfjárhæð lánveitinga úr Byggðasjóði arm HI72 og 1973 og
skipting hennar eftir tegundum lána og landshlutum hæði árin?

2. Hverjar eru lánaúthlutunarreglur Byggðasjóðs?

Ill. Til forsætisráðherrn um g(>rð landshlutaáætlunnr Iyrir Norður-Þingeyjarsýslu.

Frá Jónasi Jónssyni.

1. Hvað líður gerð landshlutaáætlunar fyrir Norður-Þingeyjarsýslu?
2. Til hvaða þátta atvinnulífs og þjónustu er ætluð, að áætlunin nái?

IV. Til iðnaðarráðherra um athuganir it Sandárvirkjun.

Frá Jónasi Jónssyni.

Hefur verið athugað, hvort virkjun Sundár i Þistilfirði kynni að vera
heppileg sem einn liður í lausn á raforkumálum á austanverðu Norðurlandi,
miðað við þær aðstæður, sem nl' hafa skapast í orkumálum almennt, og það
ástand, sem þar ríkir?

V. Til tryggingamálaráðherra um endurskoðun á tryggingakerfinu.

Frá Birni Pálssyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert viðvíkjandi endurskoðun á tryggingakerfinu,
en till. til þál. um það efni var vísað til ríkisstjórnnrmnar 14. april 1973?


